

ประจำวันที่ 21-27 กันยายน 2559

พาณิชย์หาช่องขายข้าวเพิ่ม

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับผลผลิตข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี 2559/2560 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศ จะร่วมมือกันในการเชิญผู้ซื้อผู้นำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆ เพื่อให้มาเข้าร่วมกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ (บิซิเนสแมตซิง) กับผู้ส่งออกของไทยในช่วงต้นเดือน พ.ย. 2559 เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้มีการซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ตามเป้าหมายจะเชิญผู้ที่ต้องการซื้อข้าวสาร ทั้งข้าวคุณภาพดีอย่างข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว โดยขณะนี้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการติดต่อกับผู้ซื้อว่ามีใครสนใจที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

เดือน พ.ย.เป็นช่วงที่คณะผู้แทนการค้าข้าวจากฮ่องกงเดินทางมาไทย เพื่อพบปะกับผู้ส่งออกของไทยเป็นปกติประจำทุกปีอยู่แล้ว เลยคิดว่าน่าจะจัดกิจกรรมให้กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า จัดให้มีการแมตซิงเจรจาธุรกิจกัน แล้วพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง ก็เลยจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับลอยกระทงให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เพื่อสร้างความประทับใจให้ด้วย น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

สำหรับมันสำปะหลังก็จะมีการจัดกิจกรรมบิซิเนสแมตซิงเช่นเดียวกัน แต่จะเริ่มก่อนในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2559 โดยมีเป้าหมายจะเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้ามันเส้นและแป้งมันจากจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย ให้เข้ามาพบปะกับผู้ส่งออกของไทย

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว กรมได้จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อใช้สำหรับจองรถเกี่ยวข้าวให้กับชาวนา เพื่อใช้ในการจองคิวรถเกี่ยวข้าว รองรับผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ที่กำลังจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้เป็นต้นไป โดยชาวนาสามารถทำการจองรถเกี่ยวข้าวผ่านทางมือถือได้ทันที ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับชาวนาที่จะเลือกเกี่ยวข้าวตามวันและเวลาที่ตนเองสะดวก โดยทางสมาคมรถเกี่ยวข้าวที่เชิญมาหารือ พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา

ที่มา โพสต์ทูเดย์

โรงสี-ส่งออกหนุนแปลงใหญ่ แต่ราคาขอตามกลไกตลาด

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจ ถึงโครงการนาข้าวแปลงใหญ่ทั่วประเทศของรัฐบาลว่าสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง แต่อีกมุมมองหนึ่งมองว่าเป็นโมเดลในการพัฒนาคุณภาพข้าวมากกว่า เพราะวัตถุประสงค์ของนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ส่วนด้านราคาข้าวที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสมควรปล่อยให้ไปตามกลไกของตลาดจะส่งผลดีต่อตลาดข้าวในภาพรวมในระยะยาวมากกว่า ส่วนราคาข้าวเปลือกในขณะนี้ยังทรงๆ เฉลี่ยอยู่ที่ 8,000-8,300 บาทต่อตัน

ขณะที่นางสมพร สุตาป็น ประธานกลุ่มเกษตรกรรวมพลบุรี จ.สุรินทร์ กล่าวว่า จากการปรับเปลี่ยนวิธีปลูกข้าวจากนาหว่าน เป็นระบบการทำนาหยอดทำให้ได้ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้น และได้ข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น เห็นด้วยที่โครงการนาแปลงใหญ่จะมีโรงสีที่เข้าร่วมและรับซื้อล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้ราคาสูงกว่าราคาตลาดอย่างน้อยตันละ 200-300 บาท ขณะเดียวกันหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะปลูกพืชอื่นเสริมรายได้ขอให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ด้วย

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับโครงการนาแปลงใหญ่ เพราะการรวมกันผลิตจะทำให้ต้นทุนเกษตรกรลดลง และมีขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ภาครัฐบริหารจัดการเรื่องข้าวได้ดีขึ้น สำหรับแนวโน้มราคาข้าวในขณะนี้ ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 375 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อดัน สูงกว่าข้าวขาวของเวียดนามที่อยู่ 340-345 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อดันหรือสูงกว่า 30-40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อดัน

“แนวโน้มราคาข้าวส่งออกยังไม่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจาก มีแรงกดดันจากปริมาณข้าวในตลาดที่มีจำนวนมาก การจะทำให้ราคาข้าวดีขึ้นไทยต้องบริหารจัดการโดยเคลียร์ข้าวในสต็อกรัฐบาลให้หมดก่อน”

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการลงนามความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวโครงการนาแปลงใหญ่ทั่วประเทศ(19 ก.ย.59)ว่า เป็นการลงนามระหว่าง กลุ่มเกษตรกร 241 กลุ่มกับโรงสีข้าว ที่รับซื้อผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ในราคานำตลาดตันละ 200-300 บาทขึ้นไป มีโรงสีเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนกว่า 200 รายในพื้นที่ 15 จังหวัด เริ่มในปีการผลิต 2559/2560 ที่ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ จะมีการขยายพื้นที่ออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของการทำนาข้าว แต่จะขยายไปในส่วนของพืชเกษตรชนิดอื่นได้ โดยในปี 2560 ทางกระทรวง ตั้งเป้าหมายจะทำให้มีเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ 1,000 แปลงในสินค้าเกษตรที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนได้ 20% ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 20% เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในปี 2559 นี้ เป้าหมายที่จะทำให้เกิดเกษตรแปลงใหญ่จำนวน 650 แปลง หรือ 8.3 แสนไร่จะไม่ถึงเป้า เพราะปัจจุบัน มีพื้นที่นาแปลงใหญ่เพียง 5 แสนไร่

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

'ชูเกียรติ' ลุ้นไทยขึ้นแท่นแชมป์ส่งออกข้าวปีนี้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ทั้งปีนี้ประเมินว่าไทยจะส่งออกได้ 9.4-9.5 ล้านตัน โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-6 ก.ย.59 ไทยส่งออกได้ 6.4 ล้านตัน รองจากอินเดียที่ส่งออกได้ 6.9 ล้านตัน และเวียดนามที่ 3.2 ล้านตัน ปากีสถาน 2.5 ล้านตัน และสหรัฐฯ 2.3 ล้านตัน ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถแซงอินเดียกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกได้หรือไม่

นายชูเกียรติ กล่าวถึงแนวทางการเพิ่มรายได้ให้ชาวนา ตามที่นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ จะมีการหารือกับผู้ประกอบการข้าวทุกกลุ่ม ทั้งผู้ส่งออก โรงสี และเกษตรกร โดยอาจออกมาตรการดูแลราคาข้าวเพิ่มเติม เพราะรัฐบาลเป็นห่วงราคาอาจตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกมากตั้งแต่เดือนพ.ย. ที่มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกปี 59/60 จะออกมามากถึง 30-31 ล้านตันข้าวเปลือก เกินกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดปริมาณเพาะปลูกไม่เกิน 27.7 ล้านตันข้าวเปลือก เพราะน้ำฝนดีขึ้น ทำให้ทั่วโลกผลผลิตมากขึ้นว่า รัฐบาลควรจ่ายเงิน

ตรงให้กับชาวนาต้นละ 2,000 บาท เพื่อเพิ่มอำนาจซื้อ โดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับกลไกตลาดข้าว โดยรัฐอาจช่วยเหลือชาวนาที่มีพื้นที่ปลูกข้าวไม่เกิน 20 ไร่/ครัวเรือน ซึ่งมีประมาณ 3 ล้านครัวเรือน และรัฐบาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 30,000-40,000 ล้านบาท

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การดึงราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้น วิธีที่ดีที่สุดคือ การเร่งระบายข้าวออกจากสต็อกรัฐบาลให้เร็วที่สุด เพราะเป็นแรงกดดันให้ข้าวราคาข้าวไทยลดลงมาก โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ จะออกมากตั้งแต่เดือนพ.ย.-ธ.ค.นี้ เพราะทำให้ตลาดไม่ซื้อข้าวใหม่ แต่จะรอการระบายข้าวราคาถูกของรัฐบาล แม้การเร่งระบายจะทำให้ราคาข้าวไทยลดลง แต่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ หากยิ่งเก็บไว้นาน ราคาจะยิ่งลดลงมากกว่านี้

นอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือ การจ่ายเงินโดยตรงให้กับเกษตรกร แต่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และนำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนให้ระบบเศรษฐกิจเงินหนาได้บ้าง แต่ไม่ได้ช่วยทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น ส่วนถ้ารัฐจะตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกร โดยกำหนดปริมาณเป้าหมายบางส่วน คงเป็นไปได้ยาก รัฐบาลนี้ไม่ทำอยู่แล้ว เพราะจะเพิ่มภาระในการจัดเก็บของรัฐบาล เหมือนการรับจำนำข้าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์



เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลง ท่ามกลางภาวะการค้าที่ซบเซาเนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามา ขณะที่ผลผลิตข้าวของประเทศคู่แข่ง เช่น ไทยใกล้จะออกสู่ตลาดในเร็วนี้ ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% จากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn rice) อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 335-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 325 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตร รายงานว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-กันยายน) นี้คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 3.76 ล้านตัน มูลค่า 1.69 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 16.4% และมูลค่าส่งออกลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศผู้นำเข้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเทศจีน กาน่า และอินโดนีเซีย เป็นต้น

กระทรวงเกษตรรายงานว่าการผลิตทางการเกษตรเน้นการเพาะปลูกในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง ตัวเลขในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 การเพาะปลูกข้าวทั่วทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 6.23 ล้านไร่ คิดเป็น 91.5% กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยในภาคเหนือของประเทศเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 5.31% โดยพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงมีการเพาะปลูกถึง 2.55 ล้านไร่ และในภาคใต้มีการเพาะปลูก 0.92 ล้านไร่ ซึ่งการหว่านเมล็ดในฤดูข้าวในปีนี้จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิในปี 2559 ในจังหวัดทางภาคเหนือได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนเป็นเวลานาน การขาดแคลนน้ำในจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ราบสูงภาคกลาง ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông และจังหวัด Lâm Đồng

ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (มกราคม-ธันวาคม 2016) ผลผลิตข้าวเปลือกคาดว่าจะมีประมาณ 43.93 ล้านตัน ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 44.94 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูการผลิตฤดูใบไม้ผลิ (Spring crop) จะมีประมาณ 19.43 ล้านตัน ลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.43 ล้านตันในปีที่ผ่านมา ฤดู

การผลิตฤดูใบไม้ร่วง (Autumn crop) จะมีประมาณ 16.26 ล้านตัน ใกล้เคียงกับจำนวน 16.26 ล้านตันในปีที่ผ่านมา และฤดูการผลิตฤดูหนาว (Winter crop) จะมีประมาณ 8.24 ล้านตัน ใกล้เคียงกับจำนวน 8.24 ล้านตันในปีที่ผ่านมา

สำหรับในปีการตลาด 2016/17 (มกราคม-ธันวาคม 2017) นั้น ผลผลิตข้าวเปลือกคาดว่าจะมีประมาณ 44.47 ล้านตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 45.77 ล้านตันในการพยากรณ์ครั้งก่อน เนื่องจากคาดว่าสภาพอากาศจากปรากฏการณ์ลานีญาจะเลวร้ายกว่าที่คิด โดยคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูการผลิตฤดูใบไม้ผลิ (Spring crop) จะมีประมาณ 19.67 ล้านตัน ฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง (Autumn crop) จะมีประมาณ 16.46 ล้านตัน และ ฤดูการผลิตฤดูหนาว (Winter crop) จะมีประมาณ 8.33 ล้านตัน

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

กัมพูชา

รัฐบาลกัมพูชาได้ร้องขอให้รัฐบาลจีนเพื่อให้เร่งแผนการให้ความช่วยเหลือกัมพูชาด้วยการให้เงินกู้จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชาที่กำลังเผชิญกับภาวะราคาข้าวตกต่ำและการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก จากประเทศคู่แข่งที่สำคัญ เช่น ไทย และเวียดนามที่มีต้นทุนถูกกว่า เนื่องจากกัมพูชาเสียเปรียบด้านค่าขนส่งและราคาพลังงานไฟฟ้าที่แพงกว่า

ทางด้านผู้ประกอบการเอกชนจากบริษัท Battambang Rice Investment Co. ระบุว่า ข้าวจากกัมพูชากำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศอยู่ในภาวะที่ตกต่ำมาก เนื่องจากในช่วงนี้ไม่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาจึงทำให้โรงสีไม่สามารถรับซื้อข้าวจากเกษตรกรได้ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศลดลงจากระดับประมาณ 240-250 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มาอยู่ที่ระดับประมาณ 192-193 เหรียญสหรัฐต่อตัน

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

ลาว

ลาวจะลดการส่งออกข้าวคุณภาพดีไปยังประเทศจีน หลังจากไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้าวคุณภาพดีของจีนได้จากงานแสดงสินค้า China-Asean Expo ครั้งที่ 13 วันที่ 11-14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติมหานคร มณฑลกว่าง ซึ่งลาวได้ตกลงการค้าข้าวกับจีนในจำนวน 7.2 พันตันเท่านั้น

นาย สมหวัง นินทะวง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว ได้แสดงความคิดเห็นว่าลาวสามารถผลิตข้าวคุณภาพดีได้มากที่สุดเพียง 2.5 พันตัน และปีนี้ในปีแรกที่ลาวทำการส่งออกข้าวคุณภาพดีให้กับจีน โดยทางการจีนเสนอความต้องการข้าวคุณภาพดีเป็นจำนวน 7.2 พันตัน ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้ว่า ลาวจะสามารถผลิตได้ หากปีนี้ไม่สามารถผลิตได้ ทางการลาว จึงจำเป็นต้องขอเจรจาหาข้อตกลงเพื่อลดการส่งออกข้าวคุณภาพดีแก่จีน

นอกจากนี้ผู้ประกอบการค้าข้าวในลาว ได้แสดงความคิดเห็นว่า ลาวไม่มีความจำเป็นต้องทำการตกลงการค้าส่งออกข้าวคุณภาพดีให้แก่จีน เพียงเพราะข้าวที่ส่งออกให้จีนตามสัญญานั้นสามารถขายได้ราคาสิบลบาทของราคาจริง ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูกข้าวคุณภาพดีที่จีนต้องการได้ เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง ซึ่งชาวนาลาวไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการปลูกข้าวดังกล่าว

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) กำลังพิจารณาแผนการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 250,000 ตัน เพื่อเก็บสต็อกสำรองไว้ใช้สำหรับช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ในปีหน้า และในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญา โดยคาดว่าสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The NFA Council) จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในเร็ว ๆ นี้ว่ามีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการให้คำแนะนำแก่สภาองค์การอาหารแห่งชาติว่าควรมีการนำเข้าข้าวประมาณ 500,000 ตัน

เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์ตกลงซื้อข้าวขาว 25% จำนวนรวม 250,000 ตัน จากไทย 100,000 ตัน และเวียดนาม 150,000 ตัน ในราคา 424.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบจำนวน 40% ภายในเดือนกันยายนี้ และที่เหลือภายในเดือนตุลาคมศกนี้

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาร์ (Myanmar's Commerce Ministry) เตรียมจะลงนามในบันทึกข้อตกลง (memorandum of understanding; MoU) ในการส่งออกข้าวปีละ 500,000 ตัน ให้อินโดนีเซียไปจนถึงปี 2019 โดยคณะผู้แทนของเมียนมาร์มีแผนจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียเพื่อลงนามในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้

ทางการอินโดนีเซียระบุว่า แผนการลงนามเพื่อนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการไว้ในกรณีที่อินโดนีเซียมีความต้องการนำเข้าข้าวปริมาณมาก และการนำเข้าทั้งจากประเทศเวียดนามและไทยไม่เพียงพอที่จะช่วยทำให้ภาวะราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพได้

ที่มา Oryza.com

สิงคโปร์

เว็บไซต์ Straitstimes รายงานว่า ตอนนี้สิงคโปร์มีข้าวน้องใหม่คุณภาพดี รสชาตินุ่มอร่อยไม่แพ้ข้าวหอมมะลิไทย คือ ข้าวเทมาเสก ไรซ์ (Temasek Rice) ชื่อเทมาเสก หลายคนคุ้นหูกันดี เป็นชื่อกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติของสิงคโปร์นั่นเอง

ข้าวพันธุ์นี้ถูกค้นคว้าวิจัยและทดลองปลูกขึ้นโดย ศูนย์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพของเทมาเสก (Temasek Life Sciences Laboratory; TLL) เลยได้ชื่อตามนี้ ดร.หยิน จงเฉา (Yin Zhongchao) นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการ บอกการันตีเป็นข้าวคุณภาพดี นุ่มหอมอร่อยหรืออาจอร่อยกว่าข้าวกล้อง (brown rice) พันธุ์อื่นๆ โดยคนสิงคโปร์ได้ลิ้มลองรสชาติกันแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยมีวางขายที่ซูเปอร์มาร์เกต เมดี-ยา ย่านเลียยคอร์ท (Meidi-Ya supermarket in Liang Court) เจ้าเดียวก่อน หลังผ่านการวิจัยและทดลองปลูกมากกว่า 8 ปี

เทมาเสก ไรซ์ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์แรกและพันธุ์เดียวที่ผลิตคิดค้นในสิงคโปร์ โดยการเพาะข้ามสายพันธุ์ข้าวหลายชนิดทั้งข้าวหอมมะลิที่ปลูกกันในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับข้าวอื่นๆ อีก 5 พันธุ์จากภูมิภาคเอเชียใต้ ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษทนทานน้ำท่วมได้นาน 2 อาทิตย์ และอยู่ได้แม้ช่วงสภาพอากาศแห้งแล้งและชื้นจัดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานกว่าปกติ แกรมเชื้อราและแบคทีเรียเข้าทำลายกัดกินไม่ได้ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ส่วนลำต้นข้าวสั้น จึงทนกว่าและไม่ล้มง่ายเมื่อโดนลมพัดแรง

ผู้ผลิตคิดค้นหวังว่า ข้าวเทมาเสกจะเข้ามาก่อประโยชน์ทั้งกับชาวนาและผู้บริโภคในระยะยาว ชาวนาทำงานหนักแต่รายได้ต่ำ พวกเขาจึงต้องการผลิตข้าวคุณภาพดี ผลผลิตคงที่เพื่อขายได้ราคาสูง ในส่วนของผู้บริโภค ข้าวที่อยู่รอดในเงื่อนไขสภาพอากาศเลวร้ายได้จะเป็นตัวเลือกทำให้อุปทานหรือปริมาณอาหาร (จานหลัก) มีเสถียรภาพมากขึ้น ดร.หยินกล่าว

แต่ด้วยความที่มีข้อจำกัดหลายอย่าง ดร.หยินจึงต้องการหาบริษัทข้าวมาเป็นหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวเทมาเสกซึ่งตอนนี้ได้ปลูกอยู่ที่เมืองทาสิกมาลาเยา จังหวัดชวาตะวันตกประเทศอินโดนีเซีย (Tasikmalaya, Indonesia) และยังปลูกได้ปริมาณไม่มาก

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ และ www.straitstimes.com

อินเดีย

หน่วยงานด้านสถิติของอินเดีย (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรก (เมษายน-กรกฎาคม) ของปีงบประมาณ 2016/17 มีปริมาณรวม 3.884 ล้านตัน มูลค่า 2,065.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 1.8% แต่มูลค่าลดลง 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2015/16 ที่มีการส่งออก 3.813 ล้านตัน มูลค่า 2,204.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิปริมาณ 1.54 ล้านตัน มูลค่า 1,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9.2% แต่มูลค่าลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2015/16 ที่มีการส่งออก 1.41 ล้านตัน มูลค่า 1,322 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิปริมาณ 2.33 ล้านตัน มูลค่า 850.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 2.9% และมูลค่าลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2015/16 ที่มีการส่งออก 2.4 ล้านตัน มูลค่า 882.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กระทรวงเกษตรรายงานว่า ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) ในปีการผลิต 2016/17 (ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 242 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 235.8 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรรายงานผลการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-sown rice or Kharif rice) ในปีการผลิต 2016/17 ว่าจะมีจำนวน 93.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 91.3 ล้านตันในปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนที่สองของปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวประมาณ 152,198 ตัน ลดลงประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 166,203 ตัน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และลดลง 32.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 226,652 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 122,923 ตัน ลดลง 33.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 184,457 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 29,275 ตัน ลดลง 30.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 42,194 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วง 2 เดือนแรก (กรกฎาคม-สิงหาคม) ของปีงบประมาณ 2016/ 17 ปากีสถานส่งออกข้าวประมาณ 318,401 ตัน มูลค่า 159.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 19.4% และมูลค่าลดลง 24.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 393,765 ตัน มูลค่า 212.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 2 เดือนแรกที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 251,555 ตัน ลดลง 21.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 319,960 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 66,846 ตัน ลดลง 9.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 73,805 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 503,037 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 523,450 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,337,956 ตัน) ในปีงบประมาณ 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 455.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 601.268 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอตัว

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 48,354 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,978 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 2,715 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,249 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 45,639 ตัน ลดลงประมาณ 9.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 41,729 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 กันยายน 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 20,964 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้าประมาณ 8,004 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 11,900 ตัน โปรตุเกส 2,801 ตัน เนเธอร์แลนด์ 4,759 ตัน เยอรมนี 3,255 ตัน โปแลนด์ 5,624 ตัน อิตาลี 2,826 ตัน สเปน 1,417 ตัน เบลเยียม 2,534 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,107 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2016/17 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-22 กันยายน 2559 มีการส่งออกประมาณ 9,909 ตัน เพิ่มขึ้น 60.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,182 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการ

ส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 5,888 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,731 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 4,021 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 147% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,417 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 กันยายน 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 3,688 ตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าวในสหภาพยุโรปนั้น ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 3,522 ตัน กรีซ 1,473 ตัน เดนมาร์ก 1,279 ตัน สเปน 900 ตัน โปรตุเกส 1,589 ตัน บัลแกเรีย 257 ตัน สหราชอาณาจักร 522 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา Oryza.com

